

คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชนฯ วุฒิสภา พิจารณาศึกษารายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ ของ ส.ส.ท. ต่อเนื่อง เพื่อจัดทำเป็นรายงาน ผลการศึกษาของ กมร.สิทธิมนุษยชนฯ

คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชนฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนำไปจัดทำเป็นรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระในการพิจารณา คือ การศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใน ๒ ประเด็น ดังนี้



ประเด็นที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าถึงและความคุ้มค่าของแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นผู้ดำเนินการผลิต เช่น Application WEBSITE YouTube เป็นต้น

ที่ประชุมเห็นว่า การผลิตแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีความน่าสนใจ แต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดแล้วจะพบว่า เนื้อหาที่น่าสนใจยังไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร รวมทั้งการแบ่งประเภทของเนื้อหาและรายการยังกระจุกกระจายไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ ดังนั้น จึงเห็นว่า ส.ส.ท. ควรมีการปรับปรุงแบบการนำเสนอโดยให้คำนึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อเป็นสิ่งสำคัญ

ประเด็นที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในการจัดตารางออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า การจัดตารางออกอากาศของสถานีฯ จะมีการปรับผังรายการทุกไตรมาส ซึ่งเห็นว่า อาจส่งผลกระทบต่อผู้ชมรายการจะไม่สามารถรับชมรายการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเห็นว่าไทยพีบีเอส ควรมีการผลิตรายการที่สามารถเรียกความสนใจจากกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้มาสนใจเข้ารับชมรายการต่าง ๆ ของทางสถานีด้วย เช่น การจัดทำรายการเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศ การจัดทำรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อใหม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาการตัดสินเรื่อง “ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป กับบทบาทของสื่อมวลชนไทยระหว่างสื่อแท้และสื่อเทียม” โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการตัดสิน การจำกัดความคำว่า “สื่อมวลชน” (สำหรับภูมิทัศน์สื่อใหม่) และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญเข้าร่วมการตัดสิน โดยในการประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุมจะมีการพิจารณาการตัดสินในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป